

BAN THI ĐUA TRUNG ƯƠNG

**THÔNG TƯ số 403-TP ngày 11-3-1967
về việc tổng kết sáng kiến và kinh
nghiệm, đẩy mạnh tăng năng suất
lao động, hoàn thành thắng lợi kế
hoạch Nhà nước năm 1967.**

Năm 1967 là năm mà sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta bước vào thời kỳ quyết liệt. Kế hoạch Nhà nước năm 1967 phải được hoàn thành thắng lợi trong bất kỳ tình huống nào để bảo đảm chiến thắng giặc Mỹ xâm lược và đời sống nhân dân. Vì vậy, Đảng và Chính phủ chủ trương tiến hành cuộc vận động quần chúng quyết tâm thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1967, động viên sức người, sức của đẩy mạnh sản xuất giành thắng lợi ngay từ tháng đầu, quý đầu năm.

Không ngừng tăng năng suất lao động là yếu tố cơ bản để phát triển sản xuất, hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước. Muốn tăng năng suất lao động, cần phải đẩy mạnh hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, ra sức thực hành tiết kiệm. Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước đã chỉ rõ trong hoàn cảnh chiến tranh thực hiện việc tổ chức sản xuất, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý sát với điều kiện thực tế, phù hợp với thời chiến, thì nhất định chúng ta không ngừng tăng năng suất lao động ở mọi nơi, mọi đơn vị, mọi ngành. Khả năng tăng năng suất lao động của ta còn tiềm tàng rất nhiều.

Trong cao trào thi đua chống Mỹ cứu nước hơn 2 năm qua, nhiều đơn vị và cá nhân đã có nhiều sáng kiến về tổ chức sản xuất, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý, thực hành tiết kiệm, bảo vệ sản xuất, bảo vệ tính mạng của người sản xuất có tác dụng rất tốt đối với việc tăng năng suất lao động. Tiêu biểu là các đơn vị anh hùng, người anh hùng, tổ, đội phân xưởng lao động xã hội chủ nghĩa, đơn vị quyết thắng, hợp tác xã tiên tiến, tổ, đội, đơn vị tiên tiến, chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến.

Trong chỉ thị số 31-TTg ngày 2-2-1967 về việc phát huy thắng lợi của Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước, Thủ tướng Chính phủ đã chủ trương các ngành, các cấp phải tiến hành việc tổng kết sáng kiến và kinh nghiệm trong 2 năm qua để đẩy mạnh việc tăng năng

suất lao động theo cách làm của hội nghị ba điềm cao. Ban thi đua trung ương ra thông tư này để hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện chủ trương đó của Thủ tướng Chính phủ.

Việc tổng kết sáng kiến và kinh nghiệm tiến hành dưới hình thức hội nghị ba điềm cao nhằm mục đích tăng năng suất lao động phục vụ sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, nên có thể gọi là *Hội nghị ba điềm cao chống Mỹ, cứu nước*.

Thực tế phong phú đã cho thấy rõ tác dụng to lớn của việc mở hội nghị ba điềm cao. Đại hội ba điềm cao toàn miền Bắc đầu năm 1965 đã kết luận: « *Hội nghị thi đua đạt ba điềm cao là hình thức đúc kết sáng kiến, kinh nghiệm có tính chất quần chúng rộng rãi, kết hợp chặt chẽ công nhân với cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý dưới sự lãnh đạo của Đảng; là trường học giáo dục toàn diện về khoa học, kỹ thuật, có lãnh đạo và có tổ chức; là động lực thúc đẩy mạnh mẽ sự tiến bộ kỹ thuật, thực hiện từng bước cuộc cách mạng kỹ thuật, hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước* ». Do đó, làm tốt Hội nghị ba điềm cao chống Mỹ, cứu nước nhất định có tác dụng rất lớn đối với việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1967.

**YÊU CẦU CỦA HỘI NGHỊ BA ĐIỀM CAO
CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC**

1. Phát huy thắng lợi của Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua chống Mỹ, cứu nước, nêu cao tinh thần tiến công cách mạng đầy mạnh tăng năng suất lao động, hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1967.

2. Tiến hành tích cực, khẩn trương đúc kết sáng kiến, kinh nghiệm xong phải phổ biến và áp dụng ngay, xây dựng định mức và chỉ tiêu tiên tiến có tác dụng trực tiếp nâng cao năng suất lao động, đẩy mạnh sản xuất, công tác, hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước.

3. Tổng kết sáng kiến và kinh nghiệm theo ngành, nghề, từng loại việc; có trọng tâm, trọng điềm, trước hết tập trung vào những khâu then chốt trong dây chuyền sản xuất, trong công tác có tác dụng quyết định đối với việc hoàn thành kế hoạch Nhà nước.

4. Vừa tiến hành ở các đơn vị sản xuất, kinh doanh, vừa tiến hành ở các đơn vị, các cơ quan quản lý, nghiên cứu, hành chính.

5. Qua hội nghị, thực hiện một bước quyền làm chủ tập thể của quần chúng, thực hiện quần chúng tham gia xây dựng kế hoạch, tham gia quản lý kinh tế, quản lý kỹ thuật; gây tinh thần phấn khởi thi đua trong mọi người.

NỘI DUNG TỔNG KẾT SÁNG KIẾN VÀ KINH NGHIỆM

Tùy theo tính chất sản xuất, công tác của từng ngành mà tổng kết sáng kiến, kinh nghiệm cho thích hợp. Hết sức chú ý tổng kết sáng kiến, kinh nghiệm về mặt thực hành tiết kiệm và sáng kiến, kinh nghiệm trong hoàn cảnh vừa sản xuất, vừa chiến đấu.

Trong các ngành công nghiệp, thì tổng kết sáng kiến và kinh nghiệm hợp lý hóa sản xuất, cải tiến kỹ thuật, cải tiến quản lý; trong ngành nông nghiệp thì tổng kết sáng kiến và kinh nghiệm trong việc thực hiện các biện pháp kỹ thuật liên hoàn, sử dụng và quản lý lao động, v.v. Trong ngành giao thông vận tải thì trong việc sửa chữa và làm đường, cầu, phà, vận chuyển, v.v...; trong ngành thương nghiệp thì trong việc tổ chức thu mua, khai thác nguồn hàng, phân phối, bảo quản v.v...; trong ngành y tế thì tổng kết việc tổ chức phòng bệnh, chữa bệnh, chế biến dược liệu, thuốc v.v...; trong ngành giáo dục thì tổng kết việc cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, xây dựng trường lớp, chế tạo đồ dùng giảng dạy, v.v...; trong các cơ quan quản lý, nghiên cứu, hành chính thì trong việc thực hiện ba cải tiến, v.v...

Trong các lực lượng vũ trang, đối với các bộ môn hậu cần thì tổng kết như các ngành sản xuất, đối với lực lượng chiến đấu thì có nội dung tổng kết riêng cho thích hợp.

Tiến hành tổng kết sáng kiến và kinh nghiệm trong việc bảo vệ sản xuất: sơ tán cơ sở sản xuất, bảo vệ thiết bị, máy móc, phương tiện vận chuyển, kho tàng, hàng hóa; trong việc bảo vệ tính mạng của người sản xuất: xây dựng hầm trú ẩn, đào hầm hào, v.v...

Tổng kết sáng kiến và kinh nghiệm trong việc tổ chức đời sống trong thời chiến; phát triển trồng trọt, chăn nuôi, tổ chức ăn, ở, học tập, v.v..

CÁCH TIẾN HÀNH HỘI NGHỊ BA ĐIỀM CAO CHỐNG MỸ, CỨU NƯỚC

Cách tiến hành đại thể như mở hội nghị ba điềem cao; các ngành, các địa phương cần ôn lại kinh nghiệm mở hội nghị ba điềem cao trước đây để tiến hành. Ở đây chỉ nêu những điềem quan trọng và một số điềem mới cần chú ý:

1. Hội nghị bắt đầu từ tổ, đội của các đơn vị, theo phương châm vừa làm, vừa bàn, tranh thủ thời gian đầy mạnh sản xuất, sau hội nghị tổ, đội đó mở hội nghị ở phân xưởng hoặc phòng, ban. Sau mở hội nghị chuyên đề toàn đơn vị, lên đến hội nghị chuyên đề toàn ngành địa phương, hội nghị chuyên đề toàn ngành miền Bắc. Trước mắt, tập trung vào việc mở hội nghị ở tổ, đội, phân xưởng và đơn vị có tác dụng trực tiếp đối với việc đầy mạnh sản xuất, công tác của đơn vị. Nếu trong đơn vị có nhiều phân xưởng cùng tính chất sản xuất thì mới mở hội nghị chuyên đề toàn đơn vị, trường hợp các phân xưởng mà tính chất sản xuất khác nhau thì không cần mở hội nghị chuyên đề toàn đơn vị, chỉ có cuộc họp chung toàn đơn vị để báo cáo kết quả hội nghị của các phân xưởng, bàn việc áp dụng sáng kiến kinh nghiệm. Trong các đơn vị không có phân xưởng, như ở công trường, nông trường, cửa hàng, v.v... thì mở hội nghị chuyên đề toàn đơn vị, không mở hội nghị phân xưởng.

2. Khi tiến hành hội nghị, phải làm thật tốt công tác giáo dục tư tưởng, làm cho mọi người thấu suốt ý nghĩa quan trọng của việc mở hội nghị, mục đích và yêu cầu của việc tổng kết sáng kiến và kinh nghiệm, động viên mọi người phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, nâng cao tinh thần trách nhiệm tích cực tham gia hội nghị.

Cần phải dựa vào lực lượng của các tổ, đội, phân xưởng lao động xã hội chủ nghĩa, tổ, đội, phân xưởng tiên tiến, chiến sĩ thi đua, lao động tiên tiến, thanh niên ba sẵn sàng, phụ nữ ba đảm đang, tích cực phát huy tác dụng của họ.

3. Dùng hình thức báo công và bình công, động viên mọi người phấn khởi báo cáo hết kết quả đã đạt được trong việc nâng cao năng suất, bảo đảm chất lượng, thực hành tiết kiệm (cả trên ba mặt hoặc một mặt) với mức cụ thể; trình bày hết sáng kiến, kinh nghiệm đã có. Trên cơ sở đó mà tặng danh hiệu ba điềem cao hoặc hai, hoặc một điềem cao cho cá nhân và tập thể. Cử những người và tập thể có thành tích

xuất sắc nhất đi dự hội nghị ba diềm cao chống Mỹ, cứu nước cấp trên. Đây là tiêu chuẩn cơ bản dựa vào đó mà bình bầu lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua, đơn vị tiên tiến, lao động xã hội chủ nghĩa.

4. Sau khi tổng kết phải tích cực áp dụng ngay sáng kiến, kinh nghiệm vào sản xuất, công tác và tiến hành có chương trình, kế hoạch cụ thể. Nghiên cứu áp dụng sáng kiến, kinh nghiệm của các đơn vị anh hùng và người anh hùng trong cùng ngành nghề, có sự liên hệ so sánh; xây dựng định mức và tiêu chuẩn kinh tế, kỹ thuật tiên tiến. Trên cơ sở đó mà xây dựng chỉ tiêu năng suất lao động, chỉ tiêu sản lượng, khối lượng (với mức trung bình tiên tiến) cao hơn chỉ tiêu kế hoạch đã có, bảo đảm thực hiện toàn diện và vượt mức kế hoạch Nhà nước. Định mức, chỉ tiêu này có thể gọi là định mức, chỉ tiêu chống Mỹ, cứu nước đề động viên mọi người ra sức thi đua phấn đấu thực hiện, phục vụ đắc lực hơn sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước. Đề hội nghị có tác dụng tích cực trực tiếp đối với việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch Nhà nước, tổ, đội sau khi tổng kết xong thì xây dựng ngay định mức, tiêu chuẩn tiên tiến và xây dựng ngay chỉ tiêu kế hoạch của tổ đội với mức cao hơn trước; và mọi người cùng hạ quyết tâm thi đua phấn đấu thực hiện cho kỳ được. Phân xưởng tổng kết xong cũng làm ngay như vậy, xí nghiệp tổng kết xong cũng làm ngay như vậy.

Ngoài hội nghị ba diềm cao chống Mỹ, cứu nước có tính chất tổng kết sáng kiến, kinh nghiệm các đơn vị cơ sở có thể mở Đại hội những người và tập thể đạt ba diềm cao chống Mỹ, cứu nước vào dịp tổng kết thi đua 6 tháng hoặc cả năm đề động viên phong trào thi đua.

Hội nghị ba diềm cao chống Mỹ, cứu nước toàn ngành địa phương và toàn miền Bắc tổng kết sáng kiến, kinh nghiệm từng chuyên đề có tác dụng giúp cho cơ quan lãnh đạo ngành tổng kết toàn bộ sáng kiến và kinh nghiệm về từng chuyên đề trong toàn ngành.

5. Khi đã xây dựng định mức năng suất, chỉ tiêu kế hoạch mới thì lấy đó làm mục tiêu phấn đấu mới để phục vụ đắc lực hơn sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước, còn định mức và chỉ tiêu cũ vẫn làm căn cứ để tính lương sản phẩm, tính tiền thưởng thì vẫn theo định mức và chỉ tiêu mà cấp trên đã giao đầu năm. Sau một thời gian nhất định, khi phần lớn các tổ viên, các tổ, đội, phân xưởng trong đơn vị hoặc phần lớn các đơn vị cùng sản

xuất sản phẩm đó đã đạt định mức và chỉ tiêu mới đó, và được mọi người, mọi đơn vị tự nguyện thì mới lấy đó làm căn cứ trả lương sản phẩm và tính tiền thưởng. Đề cho việc áp dụng sáng kiến và kinh nghiệm được nhanh chóng, sớm đạt được định mức và chỉ tiêu mới, phải tổ chức phổ biến và hướng dẫn tốt việc áp dụng, có thể mở các lớp huấn luyện áp dụng sáng kiến và kinh nghiệm.

6. Tổng kết, phổ biến, áp dụng sáng kiến và kinh nghiệm là việc làm thường xuyên trong sản xuất, công tác. Đề tiến hành việc này với khí thế sôi nổi, có sự cổ vũ mạnh mẽ nên tiến hành dưới hình thức hội nghị ba diềm cao chống Mỹ, cứu nước. Hội nghị tổ chức cần có biện pháp và hình thức động viên gây phấn khởi cho người tham dự, nhưng phải ngắn gọn, bảo đảm thu được hiệu quả thiết thực.

Ở đơn vị cơ sở, sau khi cơ quan lãnh đạo nghiên cứu, chuẩn bị, phổ biến ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, cách làm cho cán bộ tổ, đội, có buổi họp phổ biến chung cho toàn đơn vị. Ở tổ, đội, phân xưởng, hội nghị tiến hành gọn trong hai hoặc ba, bốn buổi tùy theo tình hình sáng kiến, kinh nghiệm nhiều ít mà bố trí.

NHIỆM VỤ CỦA CÁC CẤP LÃNH ĐẠO VÀ CÁC CƠ QUAN NGHIỆP VỤ

Trong công tác chỉ đạo thực hiện kế hoạch Nhà nước, việc tổ chức tổng kết, phổ biến, áp dụng rộng rãi sáng kiến và kinh nghiệm nhằm tăng năng suất lao động, thực hiện vượt mức kế hoạch Nhà nước là một công tác rất trọng yếu. Cơ quan lãnh đạo các cấp, các đồng chí phụ trách các ngành, các đơn vị cần phải trực tiếp chỉ đạo thì mới bảo đảm hội nghị ba diềm cao chống Mỹ, cứu nước thu được kết quả tốt.

Các Bộ, Tổng cục quản lý sản xuất, nghiệp vụ có các đơn vị cơ sở theo hệ thống dọc, cần có kế hoạch tổ chức hội nghị từ đơn vị cơ sở lên đến toàn ngành. Các Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố hướng dẫn các ty, sở lập kế hoạch mở hội nghị từ đơn vị cơ sở thuộc mình quản lý lên đến hội nghị toàn ngành và lãnh đạo việc mở hội nghị ở các đơn vị do các ngành trung ương quản lý. Đề cho việc mở hội nghị ở các đơn vị cơ sở được khẩn trương, các Ủy ban hành chính tỉnh, thành phố cần tranh thủ phổ biến ngay cho các đơn vị do địa phương quản lý và cả các đơn vị do các ngành trung ương quản lý.

Việc tổng kết sáng kiến và kinh nghiệm có liên quan rất nhiều đến các cơ quan kỹ thuật, lao động, vật tư, tài vụ, kế hoạch, v.v... Có nhiều vấn đề nảy ra trong quá trình tiến hành hội nghị ở cơ sở cần được các bộ môn nghiệp vụ giải quyết chu đáo và kịp thời. Vì vậy, các Bộ, Tổng cục, sở, ty, giám đốc đơn vị cần phải huy động các bộ môn nghiệp vụ tích cực tham gia việc chuẩn bị và tiến hành hội nghị và phát huy thắng lợi của hội nghị các cấp, tích cực giúp đỡ đơn vị cơ sở các phương tiện cần thiết. Đề tăng thêm lực lượng tổng kết sáng kiến, kinh nghiệm, các đơn vị, các ngành cần tranh thủ sự hợp tác của cán bộ khoa học kỹ thuật của các đơn vị, các ngành có liên quan. Tiến hành việc tổng kết sáng kiến và kinh nghiệm ba cải tiến trong các cơ quan quản lý, nghiên cứu, hành chính là một biện pháp rất quan trọng để đẩy mạnh thi đua trong các cơ quan này phục vụ tốt hội nghị cơ sở, thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước.

Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước cần tăng cường công tác sáng kiến, kịp thời xác minh những sáng kiến mà các ngành, các địa phương yêu cầu, kiểm tra giúp đỡ công tác xác minh, phổ biến và áp dụng sáng kiến của các ngành, các địa phương; tích cực đôn đốc thực hiện thông tư số 567-KHKT/SKFM ngày 9-7-1966 của Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước.

Hội phổ biến khoa học và kỹ thuật cần có kế hoạch theo dõi việc mở hội nghị của các ngành, các địa phương, tích cực huy động lực lượng của các hội chuyên môn tham gia vào việc mở hội nghị các cấp, đẩy mạnh việc phổ biến, áp dụng sáng kiến và kinh nghiệm thu được kết quả thiết thực.

Tổ chức công đoàn, Đoàn thanh niên lao động và Hội liên hiệp phụ nữ, cần có kế hoạch cụ thể vận động quần chúng tích cực tham gia vào

việc mở hội nghị, hết sức chú trọng việc áp dụng sáng kiến và kinh nghiệm vào sản xuất, công tác, tăng nhanh năng suất lao động thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước.

Nhận được thông tư này, yêu cầu các ngành, các địa phương nghiên cứu ngay và tích cực tổ chức thực hiện ngay ở các đơn vị cơ sở và các cơ quan trong ngành, trong địa phương. Việc tổng kết sáng kiến và kinh nghiệm là một công tác quan trọng trong cuộc vận động quần chúng quyết tâm thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 1967, nó không phải là công tác đột xuất mà là một công tác thường xuyên nay cần được đẩy mạnh. Cần kết hợp ngay với cuộc vận động thực hiện kế hoạch Nhà nước đang tiến hành ở cơ sở. Thực hiện tốt công tác này nhất định sẽ thúc đẩy cuộc vận động tiến tới mạnh mẽ, thu được hiệu quả thiết thực trong việc thực hiện kế hoạch Nhà nước 6 tháng đầu năm và cả năm 1967.

Thời gian hoàn thành việc mở hội nghị của tổ, đội, phân xưởng là cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 năm 1967; mở hội nghị toàn đơn vị cơ sở nói chung là cuối tháng 4 năm 1967; mở hội nghị ngành địa phương và ngành toàn miền Bắc trong quý II năm 1967 hoặc quý III năm 1967.

Cuối tháng 4 các ngành, các địa phương báo cáo cho Ban thi đua trung ương kết quả thực hiện.

Hà-nội, ngày 11 tháng 3 năm 1967

T. M. Ban thi đua trung ương

Phó trưởng ban thường trực

NGUYỄN VĂN TẠO